

# กฎหมายจากข่าว



เมื่อสัปดาห์ก่อน หลายคนคงได้อ่านข่าวเกี่ยวกับรัฐมิสซูรี (Missouri) ของสหรัฐอเมริกายื่นเรื่องต่อศาลรัฐบาลกลางสหรัฐเพื่อฟ้องพรรคคอมมิวนิสต์จีน กรณีการแพร่ระบาดของโควิด - ๑๙ ซึ่งตามข่าวมีการระบุถึงกฎหมาย Foreign Sovereign Immunities Act ของสหรัฐอเมริกานั้น กฎหมายดังกล่าวมีหลักการและสาระสำคัญอย่างไร ขอฝากข้อมูลไว้เป็นความรู้เพิ่มเติมจากข่าวค่ะ ส่วนใครจะฟ้องใคร ผลการฟ้องร้องจะเป็นอย่างไร เราคงต้องคอยติดตามข่าวกันต่อไปนะคะ 😊

## Introduction

### Foreign Sovereign Immunities Act of 1976

(Public Law 94-583, 90 STAT. 2891) หรือที่เรียกว่า FSIA เป็นกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดเขตอำนาจของศาลสหรัฐอเมริกาในการฟ้องร้องต่อรัฐต่างประเทศ (foreign states) (ซึ่งหมายความรวมถึงองค์กรทางการเมือง หน่วยงานหรือองค์กรของรัฐต่างประเทศ หรือนิติบุคคลที่รัฐต่างประเทศหรือองค์กรทางการเมืองของรัฐต่างประเทศเป็นเจ้าของหรือถือหุ้นใหญ่) ในกรณีที่รัฐต่างประเทศได้รับความคุ้มครองจากการฟ้องร้องและในกรณีที่การบังคับคดีไม่อาจทำการยึดหรืออายัดทรัพย์สินของรัฐต่างประเทศได้ภายใต้ความตกลงระหว่างประเทศที่สหรัฐอเมริกาเป็นภาคีอยู่ ณ เวลาที่กฎหมาย FSIA ตราขึ้นใช้บังคับ

๖

การฟ้องร้องที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาททางทะเลที่เกิดจากกิจกรรมทางพาณิชย์ของรัฐต่างประเทศ

๗

กรณีที่รัฐต่างประเทศมีการฟ้องแย้ง หรือกระทำหรือแทรกแซงในชั้นศาลของสหรัฐอเมริกาหรือศาลของรัฐใดในสหรัฐอเมริกา

ทั้งนี้ รัฐต่างประเทศต้องรับผิดชอบในรูปแบบเดียวกันกับปัจเจกชนสำหรับการกระทำที่มีเหตุปัจจัยหรือลักษณะทำนองเดียวกัน โดยรัฐต่างประเทศไม่ต้องรับผิดชอบสำหรับค่าเสียหายเชิงลงโทษ (punitive damages) สำหรับการกระทำใด ๆ ที่เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต แต่รับผิดชอบเฉพาะความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงหรือชดเชยค่าเสียหายเป็นตัวแทนอันเนื่องมาจากความตายนั้นเท่านั้น



### ข้อยกเว้นความคุ้มกันจากการบังคับคดีกับทรัพย์สินของรัฐต่างประเทศ



๘

กรณีที่รัฐต่างประเทศใช้ทรัพย์สินสำหรับการดำเนินกิจกรรมทางพาณิชย์ในสหรัฐอเมริกา หากเข้าเงื่อนไขที่กำหนด เช่น รัฐต่างประเทศได้สละสิทธิในการได้รับความคุ้มครองเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย การฟ้องร้องบังคับคดีมีความเกี่ยวข้องกับสิทธิในทรัพย์สินที่เกิดจากการกระทำละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศหรือเป็นการแลกเปลี่ยนทรัพย์สินที่เกิดจากการกระทำละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ เป็นต้น

๙

กรณีที่ทรัพย์สินของหน่วยงานหรือองค์กรของรัฐต่างประเทศเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมทางพาณิชย์ในสหรัฐอเมริกา หากเข้าเงื่อนไขที่กำหนด เช่น หน่วยงานหรือองค์กรสละสิทธิในการได้รับความคุ้มครองเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย การบังคับคดีที่มีความเกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องที่หน่วยงานหรือองค์กรของรัฐต่างประเทศไม่ได้รับความคุ้มครองอันเนื่องมาจากเข้าเงื่อนไขข้อยกเว้นที่รัฐต่างประเทศไม่ได้รับความคุ้มครองจากเขตอำนาจศาลของสหรัฐอเมริกา



### ข้อยกเว้นที่รัฐต่างประเทศจะไม่ได้รับความคุ้มกันจากเขตอำนาจศาลของสหรัฐอเมริกา



๑

มีการสละสิทธิในการได้รับความคุ้มครองโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายโดยรัฐต่างประเทศ

๒

เป็นการกระทำที่มีลักษณะเป็นกิจกรรมทางพาณิชย์ (commercial activity) ที่รัฐต่างประเทศกระทำในสหรัฐอเมริกา หรือการกระทำที่กระทำในสหรัฐอเมริกาที่มีความเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางพาณิชย์ที่รัฐต่างประเทศกระทำในดินแดนอื่น หรือการกระทำที่มีความเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางพาณิชย์ที่กระทำในดินแดนอื่นนอกอาณาเขตของสหรัฐอเมริกา แต่การกระทำดังกล่าวก่อให้เกิดผลกระทบโดยตรงในสหรัฐอเมริกา

๓

เป็นเรื่องเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินที่เกิดจากการกระทำละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นประเด็นพิพาทที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกา โดยทรัพย์สินดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางพาณิชย์ที่รัฐต่างประเทศกระทำในสหรัฐอเมริกา

๔

เป็นเรื่องเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินที่ได้จากการสืบทอดมรดกหรือสิทธิในสังหาริมทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา

๕

เป็นกรณีการเรียกร้องค่าเสียหายเป็นตัวแทนสำหรับการบาดเจ็บหรือการตายของบุคคล หรือความเสียหายหรือความสูญเสียในทรัพย์สินที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาอันมีสาเหตุมาจากการกระทำละเมิดหรือการงดเว้นการกระทำของรัฐต่างประเทศ

